

Số: 02 /CD-UBND

Lai Châu, ngày 24 tháng 03 năm 2023



CÔNG ĐIỆN KHẨN

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; ứng phó dông, lốc, sét, mưa đá

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU điện:

- Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lai Châu 2021-2025;
- Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
- Giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Trong thời gian qua các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; chủ động tuyên truyền, tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên hiện nay là thời điểm giao mùa, thời tiết diễn biến phức tạp, tính cực đoan nắng, nóng khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng, dông, lốc, mưa đá, sét... luôn tiềm ẩn ở mức cao; vi phạm quy định pháp luật về lâm nghiệp, các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép còn xảy ra ở một số địa bàn. Trong 3 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, cháy cây trồng chưa thành rừng tại các huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, cháy trắng cỏ ở các huyện Than Uyên, Mường Tè.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nắng nóng sẽ kéo dài trong những ngày tới, nắng nóng nhiều hơn và gay gắt hơn năm 2022, trung bình nhiệt độ phổ biến từ 35-37⁰C, có nơi nhiệt độ lên đến 40⁰C, tình trạng nắng nóng, khô hanh kéo dài dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng, hoặc xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá là rất lớn. Để chủ động triển khai các biện pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; ứng phó mưa dông kèm lốc, sét; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lai Châu 2021-2025, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai một số nội dung sau:

I. BAN CHỈ HUY PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH

1. Nhiệm vụ chung của Ban chỉ huy

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp huyện trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; huy động lực lượng, phương tiện tăng cường cho các địa phương khi có tình huống trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo giải quyết hậu quả do cháy rừng gây ra.

2. Sở nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy)

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng trong từng cộng đồng dân cư.

+ Kiểm tra, hướng dẫn các Ban Quản lý rừng phòng hộ, cộng đồng dân cư và các chủ rừng thực hiện nghiêm túc, triệt để các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường tối đa lực lượng, bám sát địa bàn trực phòng cháy, chữa cháy rừng và tham mưu tích cực, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: *kiemlam.org.vn* để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, đảm bảo cập nhật thông tin chính xác, kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

- Đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch giao rừng cho các tổ chức là Ban Quản lý rừng phòng hộ. Đối với các diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng lộ trình, kế hoạch đảm bảo việc giao rừng, cho thuê rừng hiệu quả, đúng với các quy định của pháp luật, thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất.

- Tăng cường công tác kiểm tra, làm rõ nguyên nhân các vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, trường hợp vi phạm do buông lỏng trong công tác quản lý tiến hành xử lý theo quy định.

- Theo dõi, tổng hợp định kỳ hàng tháng (báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc có sự việc phát sinh) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện, xã tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương để kiểm tra, đôn đốc địa phương, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ rừng và PCCC; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ cháy rừng và khai thác lâm sản trái phép, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, đặc biệt là lực lượng dân quân tự vệ địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền cơ sở tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng vào thời điểm có nguy cơ cháy cao; chuẩn bị phương án đảm bảo lực lượng, phương tiện, hậu cần, dụng cụ chữa cháy sẵn sàng hỗ trợ địa phương, cơ sở khi có cháy rừng xảy ra.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các Đồn Biên phòng, các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền cơ sở và chủ rừng tăng cường công tác tuần tra rừng, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi khai thác gỗ, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tổ chức tuần tra trinh sát, phát hiện sớm các đám cháy tại khu vực biên giới thuộc địa phận tỉnh Lai Châu để có phương án ngăn ngừa các đám cháy thuộc địa phận Trung Quốc có nguy cơ cháy lan sang các huyện biên giới của tỉnh Lai Châu; chủ động tham mưu, đề xuất chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ hỗ trợ và tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn.

II. BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/02/2023 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

III. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện, các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Triển khai các biện pháp cấp bách quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật, thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công văn số 1228-CV/TU ngày 11/01/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023; Công văn 489/UBND-KTN ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng; vận động cá nhân, hộ gia đình thông báo thời gian đốt xử lý thực bì trồng rừng và đốt nương làm rẫy cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị chủ rừng và Kiểm lâm địa bàn biết để theo dõi, hướng dẫn và kiểm soát phòng cháy rừng; tổ chức tuần tra tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, tiếp nhận và xử lý thông tin các điểm cháy trên hệ thống cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (<http://kiemlam.org.vn>) để kiểm tra, xác minh, tổ chức chữa cháy kịp thời. Khi có cháy rừng xảy ra phải báo cáo ngay tình hình về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng, mua, bán lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng không đúng quy định pháp luật; chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các đơn vị chủ rừng triển khai phục hồi, trồng lại diện tích rừng bị thiệt hại trên diện tích đã bị cháy; xem xét kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, để xảy ra tình trạng cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn do buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo.

2. Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân phòng tránh hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá; sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, trong đó: chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao; chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vắng lai, khách du lịch; cấm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Đài phát thanh - truyền hình, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá như: gia cố, chằng chống mái nhà bằng vật liệu có sẵn như tre, luồng, bao cát, rơm rạ, cỏ tranh,...; che chắn bảo vệ vật dụng trong nhà, rau màu, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh (*Chi cục Thủy lợi tỉnh Lai Châu - điện thoại: 02133 876 930, 02133 876 033; email: cctl.sonnptnt@laichau.gov.vn*) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

IV. CÁC CƠ QUAN BÁO, ĐÀI ĐỊA PHƯƠNG VÀ TRUNG ƯƠNG THƯỜNG TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết; tăng cường thời lượng phát sóng và kịp thời đưa tin về cảnh báo, dự báo cháy rừng, dông, lốc, sét, mưa đá trên các phương tiện thông tin đại chúng để các địa phương biết, chủ động các biện pháp phòng, tránh.

V. ĐỀ NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH, CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để tạo sự đồng thuận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, và công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ nội dung Công điện, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm lâm;
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCH phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh;
- BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh (p/h);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan Báo, Đài địa phương và trung ương thường trú tại tỉnh;
- V, C, CB;
- Lưu: VT, Kt1, Kt6, Kt9.

(Báo cáo)

CHỦ TỊCH



Trần Tiến Dũng